

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh**

HOÀ TỐC
ĐẾN TRƯỚC NGÀY.../.../20...

Ngày 05/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh. Dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (được kiện toàn theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh). Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo về tình hình diễn biến dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh kết luận một số nội dung như sau:

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên thế giới, đặc biệt là tại Trung Quốc đang diễn biến hết sức phức tạp, tốc độ lây lan nhanh và số người chết ngày càng tăng (tính đến 6h ngày 05/02/2020 trên thế giới đã có trên 24 nghìn người mắc bệnh, 492 người tử vong). Ở nước ta cũng đã ghi nhận 10 trường hợp mắc bệnh, chưa có bệnh nhân chết. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang mặc dù đến nay chưa có người mắc bệnh, song là địa bàn nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm.

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo thống nhất với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và sát với tình hình thực tế tại địa phương. Một số Sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tích cực, chủ động vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch với nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả giúp kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra; ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch cũng đã được nâng lên.

Tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương còn chưa tập trung cao, thiếu sự chủ động, tích cực trong công tác phòng chống dịch; thực hiện một số nhiệm vụ kết quả còn hạn chế như: chưa thực hiện xong việc rà soát, lập danh sách chi tiết các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh; chưa có hướng dẫn cụ thể các phương án theo dõi, quản lý, cách ly đối với từng nhóm đối tượng, cũng như quy trình tiếp nhận, phân loại bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh để tránh lây nhiễm chéo; cơ sở vật chất, khu cách ly, dự phòng y tế đáp ứng nhu cầu theo các tình huống còn khó khăn; công tác tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất, phát ngôn còn chưa đồng bộ,... Bên cạnh đó, do nhu cầu một số mặt hàng phục vụ phòng chống dịch tăng cao đột biến dẫn đến khan hiếm nguồn hàng, giá thành tăng cao làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước dự báo còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, do tình ta nằm gần biên giới Việt – Trung, số lượng nhà đầu tư, người lao động Trung Quốc và người dân địa phương trở về từ Trung Quốc khá lớn làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch nCoV trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, địa bàn được giao quản lý, phụ trách; đây là nghĩa vụ, trách nhiệm chung cả hệ thống chính trị và mọi người dân trong tỉnh. Quán triệt và thực hiện công tác phòng, chống dịch theo đúng quan điểm “*chống dịch như chống giặc*”, bình tĩnh, chủ động nhưng không được chủ quan, đồng thời tránh gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân; phương châm “*phòng bệnh hơn chữa bệnh*”, tập trung tối đa thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch phần đầu không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra theo tinh thần “*4 tại chỗ*” nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh, Thông báo số 30/TB-BCĐ ngày 04/02/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh và các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương mình quản lý, phụ trách. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1- Thường xuyên cập nhật, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ban, ngành Trung ương và của tỉnh; bám sát các nội dung Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh để thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch và chuẩn bị các điều kiện, chủ động ứng phó khi có tình huống mới phát sinh.

2- Đẩy mạnh, đa dạng hóa nội dung thông tin, hình thức tuyên truyền. Tập trung đưa tin, phản ánh trung thực, khách quan các nội dung liên quan đến tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm để người dân hiểu rõ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tránh tâm lý hoang mang và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh. Đồng thời, kịp thời cập nhật, thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan nhà nước, phản ánh biểu dương các điển hình tốt trong công tác phòng chống dịch, cũng như lên án những vấn đề tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện,... Trách nhiệm chính thuộc về Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài, hệ thống truyền thanh các cấp và các doanh nghiệp truyền thông trên địa bàn. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp thực hiện.

3- Rà soát, nắm chắc địa bàn, các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm (người đi Trung Quốc mới nhập cảnh vào tỉnh; người địa phương lao động, học tập, có hoạt động qua lại Trung Quốc hoặc mới tiếp xúc với những người nghi nhiễm bệnh) để theo dõi, quản lý. Lực lượng công an chịu trách nhiệm chính, phải chủ động nắm

chắc tình hình để tham mưu cho chính quyền và phối hợp với ngành y tế phân loại và có biện pháp giám sát, cách ly phù hợp. Trước ngày 09/02/2020, UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý các KCN tỉnh phải tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chi tiết, cụ thể danh sách các đối tượng thuộc diện phải quản lý, theo dõi, cách ly.

4- Chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất, thuốc men, nhân lực,... sẵn sàng đáp ứng nhu cầu theo các tình huống đã đề ra theo phương châm "4 tại chỗ". Ngành y tế chịu trách nhiệm chính về biện pháp cách ly, giám sát, theo dõi cụ thể, đồng thời phải chủ động rà soát, báo cáo, tham mưu đề xuất nhu cầu cần bổ sung và đảm bảo các điều kiện cần thiết, bao gồm cả cơ chế, chế độ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các điểm tập trung đông người, trong đó phải đảm bảo ưu tiên thực hiện trước tại các trường học trên địa bàn đảm bảo hoàn thành trước ngày 09/02/2020. Trường hợp khó khăn về thuốc các đơn vị chủ động liên hệ, ứng trước từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

5- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình, cố tình có các hành vi vi phạm như găm hàng, tăng giá bán, không niêm yết giá hoặc bán không đúng giá niêm yết các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Lực lượng công an, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành phải chịu trách nhiệm chính.

6- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, giữa các lực lượng chức năng, đặc biệt là giữa lực lượng ngành công an với ngành y tế; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo và phát ngôn.

7- Một số nội dung khác:

- Giao Sở Y tế: Tham mưu, đề xuất và thực hiện các nội dung cải tạo, sửa chữa đảm bảo điều kiện để đưa điểm tiếp nhận các đối tượng cách ly y tế (cho nhóm đối tượng thuộc địa bàn thành phố Bắc Giang và thuộc cấp tỉnh quản lý) vào hoạt động trước ngày 08/02/2020; chủ động tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo, đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch; xây dựng, hướng dẫn biểu mẫu báo cáo triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để áp dụng thực hiện đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ thông tin và thuận tiện cho công tác tổng hợp, hoàn thành xong trước ngày 07/02/2020; đơn đốc các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện việc báo cáo để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo vào 16h30' hằng ngày.

- Phân công đồng chí Trần Văn Sinh - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo là người phát ngôn về công tác chuyên môn ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch.

- Phân công đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; là người phát ngôn của UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trực tiếp làm việc, thông tin với các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CH-XH tỉnh;
- VP Tỉnh ủy và các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang;
- Văn phòng HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Thành viên BCD và Tổ giúp việc BCD phòng chống dịch bệnh nCov của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TKCT, các phòng, đơn vị;
 - + Lưu: VT, KGVX.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Tuấn Phú

Sao gửi

- TT. HU, HĐND huyện
- MTTQ và các đơn thể huyện
- các Thành viên BCD PCO huyện

(Signature)